
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแหลมผกัเบีย้ 

สมัยสามัญ  สมัยที ่3  ประจ าปี พ.ศ.2562 
วนัที ่   1  สิงหาคม  พ.ศ. 2562 

ณ ห้องประชุมอาคารประชาปราโมทย์ องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมผกัเบีย้ 
********************** 

ผู้มาประชุม 
    

 
1 นายสหภาพ กะเปราะนอ้ย ประธานสภา นายสหภาพ กะเปราะนอ้ย 

 
2 นายสมร  ทองตนั รองประธานสภา นายสมร  ทองตนั 

 
3 นายวชิยั ทองตนั สมาชิกสภา อบต.หมู่ท่ี 1 นายวชิยั ทองตนั 

 
4 นายศรัทธา เจือหอม สมาชิกสภา อบต.หมู่ท่ี 2 นายศรัทธา เจือหอม 

 
5 นายไพรวลัย ์ ค ้านคร สมาชิกสภา อบต.หมู่ท่ี 2 นายไพรวลัย ์ ค ้านคร 

 
6 นายวรเดช เสริมทรัพย ์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ท่ี 3 นายวรเดช เสริมทรัพย ์

 
7 นายบุญช่วย ทรัพยท์ว ี สมาชิกสภา อบต.หมู่ท่ี 3 นายบุญช่วย ทรัพยท์ว ี

 
8 นายสุพร พุกพนั สมาชิกสภา อบต.หมู่ท่ี 4 - 

 
9 นางสาวเช่นดาว นพศรี เลขานุการสภา นางสาวเช่นดาว นพศรี 

 
10 นายกีรติ สุขใจ เจา้หนา้ท่ีรักษาความสงบเรียบร้อย นายกีรติ สุขใจ 

ผู้ลาประชุม 
    

 
  นายสุพร พุกพนั สมาชิกสภา อบต.หมู่ท่ี 4     

ผู้ไม่มาประชุม 
    

 
  ไม่มี         

ผู้เข้าร่วมประชุม 
    

 
1 นายศรีเพชร นามเดช นายก อบต. นายศรีเพชร นามเดช 

 
2 นายอิทธิพล ผอ่งแผว้ รองนายก อบต. นายอิทธิพล ผอ่งแผว้ 

 
3 นายวโิรจน์ อยูใ่จเยน็ รองนายก อบต. นายวโิรจน์ อยูใ่จเยน็ 

 
4 นายสมหมาย พุม่พนั ผูใ้หญ่บา้น หมู่ท่ี 4 นายสมหมาย พุม่พนั 

 
5 นายองคก์าร นิลเขียว ผอ.รพ.สต.แหลมผกัเบ้ีย นายองคก์าร นิลเขียว 

 
6 นายอรรถพล กาลนิล ผอ.โรงเรียนวดัสมุทรธาราม นายอรรถพล กาลนิล 

 
7 นายนคร สิงขรู์ป ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้น หมู่ท่ี 3 นายนคร สิงขรู์ป 

 
8 นางนอ้งนุช ค ้านคร ประธานสตรี นางนอ้งนุช ค ้านคร 
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9 นายฉตัรชยั แสงจนัทร์ ผอ.ร.ร.วดัสมุทรโคดม นายฉตัรชยั แสงจนัทร์ 

 
10 น.ส.กนกพร บุญเรือง พฒันากรประจ าต าบล น.ส.กนกพร บุญเรือง 

 
11 นายปรีชา รอดมี นิติกร นายปรีชา รอดมี 

 
12 ด.ต.สมพร จนัทร์บูรณ์ สภอ.บา้นแหลม ด.ต.สมพร จนัทร์บูรณ์ 

 
13 นายพรอนนัต ์ สาพิมพ ์ ผอ.กองช่าง นายพรอนนัต ์ สาพิมพ ์

 
14 น.ส.พจมาน พูลกิจ ผอ.กองคลงั น.ส.พจมาน พูลกิจ 

 
15 นางอชัรา เสริมทรัพย ์ หวัหนา้ส านกังานปลดั นางอชัรา เสริมทรัพย ์

 
16 น.ส.ธิดารัตน์ ชวนะ ครู กศน. ต าบลแหลมผกัเบ้ีย น.ส.ธิดารัตน์ ชวนะ 

 
17 นายสมศกัด์ิ บวัเรือง ผูใ้หญ่บา้น หมู่ท่ี 1 นายสมศกัด์ิ บวัเรือง 
   

เร่ิมประชุมเวลา  09.55  น.   เม่ือท่ีประชุมพร้อมแลว้  นายสมร  ทองตนั   รองประธานสภาองคก์าร 
บริหารส่วนต าบลแหลมผกัเบ้ีย   ท าหนา้ท่ีประธานในท่ีประชุม  กล่าวเปิดประชุมตามระเบียบวาระต่าง ๆ ดงัน้ี 
 

ระเบียบวาระที ่ 1 เร่ืองท่ีประธานจะแจง้ต่อท่ีประชุม   
 ประธาน - เม่ือวนัท่ี  11  กรกฎาคม  2562  ท่านประธานสภาไดไ้ปประชุมท่ี อบต.บา้น
หมอ้ ในเร่ืองความคืบหน้าการปกครองทอ้งถ่ิน  ท าให้ทราบว่าพระราชบญัญติัสภาต าบลและองค์การบริหาร
ส่วนต าบล ปี 2562  ฉบบัท่ี 7  มีขอ้เปล่ียนแปลงจากฉบบัเดิม คือ 

1.  ก าหนดใหเ้ขตหมู่บา้นเป็นเขตเลือกตั้ง 
2. จ านวนสมาชิกสภา อบต. มี จ  านวนเขตละ 1  คน 

-  มี  1  เขต  ใหมี้  6  คน 
-  มี  2  เขต  ใหมี้เขตละ  3  คน 
-  มี  3  เขต  ใหมี้เขตละ  2  คน 
-  มี  4  เขต  ใหมี้เขตละ  1  คน  แต่เขตใดมีประชากรมากสุด  2  ล าดบั  ใหมี้เพิ่มเขตละ  1  คน 
-  มี  5  เขต  ใหมี้เขตละ  1  คน  แต่เขตใดมีประชากรมากสุด ใหมี้เพิ่มอีก  1  คน 

3. กรณีจ านวนราษฎรในหมู่บา้น ไม่ถึง  25  คน  ให้รวมกบัหมู่บา้นท่ีมีพื้นท่ีติดต่อกนัให้ถึง  25  คน  และ
ก าหนดใหเ้ป็นเขตเลือกตั้ง นั้น 

4. นายก อบต. มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 4 ปี  ติดต่อกนัไม่เกิน  2  วาระ  หากด ารงต าแหน่งไม่ถึง  
4  ปี  ใหน้บัเป็น 1 วาระ  เม่ือด ารงต าแหน่ง  2  วาระ ติดต่อกนัแลว้จะลงสมคัรไดเ้ม่ือพน้  4  ปี  

5. อ านาจหน้าท่ีสภา อบต. มีหน้าท่ีเห็นชอบแผนพฒันา อบต.  เห็นชอบร่างขอ้บญัญติัอบต.และควบคุม
การปฏิบติังานของนายก อบต. ใหเ้ป็นไปตามแผน ระเบียบ ขอ้บญัญติัและกฎหมาย 

6. อ านาจหนา้ท่ีของอบต.เพิ่มเติมคือ 1) ดา้นการจราจร  ก าหนดใหอ้บต. มีอ านาจหนา้ท่ีรักษาความเป็น 
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ระเบียบเรียบร้อย การดูแล การจราจร  และส่งเสริมสนบัสนุนหน่วยงานอ่ืนในการปฏิบติัหนา้ท่ี และ 2) 
ดา้นการศึกษาทอ้งถ่ิน  ก าหนดให้อบต.มีอ านาจหน้าท่ีจดัการส่งเสริมและสนบัสนุนการจดัการศึกษา 
ศาสนาวฒันธรรม และการฝึกอบรมให้แก่ประชาชน รวมทั้งการจดัการหรือสนับสนุนการดูแลและ
พฒันาเด็กเล็กตามแนวทาง ท่ีเสนอแนะจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา 

7. อ านาจการก ากบัดูแลสมาชิกสภาอบต. และอ านาจก ากบัดูแลผูบ้ริหาร อบต. เป็นอ านาจของนายอ าเภอ 
พระราชบัญญตัิเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 
ก าหนดคุณสมบติัผูบ้ริหารอบต. คือ 1) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด  2) ตอ้งมีอายุไม่ต ่ากวา่ 35 ปี  นบัถึง

วนัเลือกตั้ง  3)  มีช่ือในทะเบียนบา้นในเขตการปกครองทอ้งถ่ินไม่นอ้ยกวา่ 1 ปี นบัถึงวนัสมคัรรับเลือกตั้ง 
 คุณสมบติัสมาชิกสภาอบต. คือ 1) ต้องมีอายุไม่ต ่ากว่า 25 ปี  2) มีช่ืออยู่ในทะเบียนบ้าน  เขตการ
ปกครองทอ้งถ่ิน นั้น ไม่นอ้ยกวา่  1  ปี   3)  ไม่ก าหนดวฒิุการศึกษา 
 ลกัษณะตอ้งหา้ม มี 25 ขอ้  จะเหมือนกบัผูบ้ริหาร อบต. 
 ระเบียบ กฎหมายทีก่ระทรวงมหาดไทยแจ้ง 

1. ยกเลิกภาษีท่ีดิน/ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน  อบต.จะใช้ พรบ.ท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง  อบต.ตอ้งจดั
แผนงานส ารวจพื้นท่ีเพื่อประเมินราคาท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง เพื่อจดัเก็บรายได ้ปี 2563 

2. ระเบียบ อาสาสมคัรบริบาล อบต.สามารถจดัตั้งผูบ้ริบาลผูป่้วยในภาวะถูกทอดทิ้ง หรือผูสู้งอาย ุ
โดยมีค่าตอบแทนตามท่ีกระทรวงมหาดไทยก าหนด 

3. พรบ. รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยบา้นเมือง  อบต.มีหน้าท่ีตามกฎหมาย
ดงักล่าว  ใหดู้แนวทางการจดัการขยะตน้ทางระดบัครัวเรือน 

4. การซกัซอ้มแนวทางประสานหน่วยงานใหทุ้กทอ้งถ่ิน จดัท าหนงัสือ ตามขั้นตอนการก ากบัดูแล คือ 
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ท าถึงอ าเภอ อ าเภอท าไปจงัหวดั  และจงัหวดัท าไปส่วนกลาง 

5. การจดัท าทะเบียนสัตว ์และรูปแบบรายงาน “สงเคราะห์สัตว”์  ส าหรับสมาชิกท่านใดถา้ตอ้งการ
ทราบรายละเอียดในเร่ืองใดขอใหไ้ปสอบถามขอ้มูลในอบต.ได ้

ทีป่ระชุม - รับทราบ 
  

ระเบียบวาระที ่ 2 รับรองรายงานการประชุม 
 ประธาน - ขอเชิญคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม รายงานผลการตรวจรายงาน
การประชุม สมยัสามญั สมยัท่ี 2  ประจ าปี พ.ศ.2562  เม่ือวนัท่ี  14  มิถุนายน  2562  ใหส้ภาฯ ทราบ 

 ศรัทธา  - จากผลการตรวจรายงานการประชุม ไม่พบจุดท่ีตอ้งแกไ้ข 

 ประธาน - ขอเชิญสมาชิก ตรวจรายงานการประชุมอีกคร้ัง ก่อนลงมติ 
ประธาน - เม่ือทุกท่านตรวจดูเป็นเวลาอนัสมควรแลว้  ผมขอถามมติท่ีประชุมวา่ท่านใด

เห็นควรรับรองรายงานการประชุมสภา สมยัสามญั  สมยัท่ี 2  ประจ าปี พ.ศ. 2562  กรุณายกมือ 
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ทีป่ระชุม - มีสมาชิกยกมือ  5  คน คือ  นายสมร ทองตนั  นายวิชยั  ทองตนั นายศรัทธา 
เจือหอม  นายวรเดช  เสริมทรัพย ์ และนายบุญช่วย  ทรัพยท์ว ี  
 ประธาน - ท่านใดเห็นควร ไม่รับรองรายงานการประชุม กรุณายกมือ 
 ทีป่ระชุม - ไม่มีสมาชิกยกมือ 
 ประธาน - ถือวา่ผูท่ี้ไม่ยกมือ งดออกเสียง 

ประธาน - สรุปวา่ท่ีประชุมสภาฯ มีมติรับรองรายงานการประชุมดว้ยเสียงขา้งมาก 
  

ระเบียบวาระที ่ 3 กระทูถ้าม 
 ประธาน - ไม่มี 

 

ระเบียบวาระที ่4  เร่ืองท่ีคณะกรรมการท่ีสภาทอ้งถ่ินตั้งข้ึนพิจารณาเสร็จแลว้ 
 ประธาน - ไม่มี 
 

ระเบียบวาระที ่5  เร่ืองท่ีเสนอใหม่  
5.1  รับทราบการเปลีย่นสภาพอาคารทรัพย์สินของ อบต. 

ประธาน - ขอเชิญนายก ช้ีแจง 

นายก  - ผมขออนุญาตให ้รองอิทธิพล  ช้ีแจงแทน 
ประธาน - ผมอนุญาต 
รองอทิธิพล - เรียนท่านประธานสืบเน่ืองจากทางกองคลงัไดรั้บขอ้แนะน าจากเจา้หนา้ท่ีของ

ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน ว่ารายการทรัพยสิ์นท่ีทางอบต.คุมทางทะเบียนไว ้ ซ่ึงปัจจุบนัทรัพยสิ์นนั้น ได้
เปล่ียนสภาพไปไม่มีอยูแ่ลว้ในขณะน้ี ให้แจง้สภารับทราบเพื่อจะไดจ้  าหน่ายทรัพยสิ์นนั้น ออกไปจากทะเบียน
คุมพสัดุ  ดงันั้น ทางผูบ้ริหารจึงมาเสนอให้สภารับทราบการเปล่ียนสภาพอาคารทรัพยสิ์น ของอบต.  จ  านวน  2  
รายการ  รายการแรก คือ ต่อเติมร้ือถอนศาลาปราโมทย ์หมู่ 2  งบประมาณ  58,000  บาท  เม่ือวนัท่ี  9  มิถุนายน   
2547  รายการท่ี  2  คือ  อาคารอ่านหนงัสือประจ าหมู่บา้น  หมู่ท่ี  2  งบประมาณ  81,000  บาท  เม่ือวนัท่ี  21  
กนัยายน  2545  ผมขอแจง้ใหส้ภารับทราบ 

ประธาน - เน่ืองจากรายการทรัพยสิ์น สร้างข้ึนตั้งแต่ ปี 2545  และ 2547  ซ่ึงสมาชิกบาง
คนยงัไม่ทราบเร่ืองเดิม  ท่านสมาชิกสามารถสอบถามรายละเอียดขอ้มูลโครงการเดิมได ้

ทีป่ระชุม - ไม่มีสมาชิกสอบถาม 
ประธาน - มีสมาชิกจะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่  ถา้ไม่มี ผมถือวา่ท่ีประชุมรับทราบ 
  5.2  ขอความเห็นชอบร่างข้อบัญญตัิงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2563 
ประธาน - ขอเชิญนายกช้ีแจง 
นายก  - ผมขออนุญาตให ้รองอิทธิพล  ช้ีแจงแทน 
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ประธาน - ผมอนุญาต 
รองอทิธิพล - ท่านประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแหลมผกัเบ้ีย 

บดัน้ีถึงเวลาท่ีคณะผูบ้ริหารขององคก์ารบริหารส่วนต าบลแหลมผกัเบ้ีย  จะไดเ้สนอร่างขอ้บญัญติั งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแหลมผกัเบ้ียอีกคร้ังหน่ึง ฉะนั้นในโอกาสน้ี คณะผูบ้ริหาร
องคก์ารบริหารส่วนต าบลแหลมผกัเบ้ีย  จึงขอช้ีแจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านไดท้ราบถึงสถานการณ์
คลงัตลอดจนหลกัการและแนวนโยบายการด าเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ดงัต่อไปน้ี 
1. สถานะการคลงั 
  1.1  งบประมาณรายจ่ายทัว่ไป 

   ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ วนัท่ี   24  กรกฎาคม  พ.ศ. 2562  องคก์ารบริหารส่วน
ต าบลแหลมผกัเบ้ียมีสถานะการเงิน ดงัน้ี 

  1.1.1  เงินฝากธนาคาร  จ านวน  56,195,476.93  บาท 

  1.1.2  เงินสะสม จ านวน 25,155,979.86  บาท 

  1.1.3  ทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 12,065,462.36  บาท 

  1.1.4  รายการท่ีไดก้นัเงินไวแ้บบก่อหน้ีผูกพนัและยงัไม่ไดเ้บิกจ่าย จ านวน 1 โครงการ รวม 
108,000 บาท 
  1.1.5  รายการท่ีไดก้นัเงินไวโ้ดยยงัไม่ไดก่้อหน้ีผกูพนั จ านวน 5 โครงการ รวม 1,941,000 บาท 
 2.  การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2562  ณ วนัท่ี  24  กรกฎาคม พ.ศ. 2562 
  (1)  รายรับจริง  จ  านวน  29,577,827.08 บาท  ประกอบดว้ย 
   หมวดภาษีอากร     จ านวน     642,203.00 บาท 

   หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จ านวน      112,027.50  บาท 

   หมวดรายไดจ้ากทรัพยสิ์น   จ านวน      304,010.88 บาท 

   หมวดรายไดเ้บด็เตล็ด    จ านวน        16,572.00 บาท 

   หมวดภาษีจดัสรร    จ านวน   21,879,622.70 บาท 

   หมวดเงินอุดหนุนทัว่ไป    จ านวน     6,623,391.00 บาท 

  (2)  เงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลใหโ้ดยวตัถุประสงค ์ จ านวน    0  บาท 
  (3)  รายจ่ายเงิน  จ านวน      13,269,459.64  บาท  ประกอบดว้ย 
   งบกลาง      จ านวน    3,287,729.00 บาท 

   งบบุคลากร     จ านวน    5,747,329.00 บาท 

   งบด าเนินงาน     จ านวน    2,614,301.64 บาท 

   งบลงทุน     จ านวน       545,100.00 บาท 

   งบรายจ่ายอ่ืน     จ านวน    0.00 บาท 
   งบเงินอุดหนุน     จ านวน    1,075,000.00 บาท 
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  (4)  รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลใหโ้ดยระบุวตัถุประสงค ์จ านวน  0  บาท 

  (5)  รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินสะสม จ านวน  21,600.00  บาท   

รายไดจ้ดัเก็บเอง 
  หมวดภาษีอากร     รับจริงปี 2561   616,561.00  บาท 
        ประมาณการปี 2562  593,000.00  บาท 
        ประมาณการปี 2563  243,000.00  บาท 
  หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รับจริงปี 2561  267,313.00  บาท 

        ประมาณการปี 2562  176,500.00  บาท 
        ประมาณการปี 2563  175,500.00  บาท 

  หมวดรายไดจ้ากทรัพยสิ์น   รับจริงปี 2561  272,505.78  บาท 

        ประมาณการปี 2562  320,000.00  บาท 

        ประมาณการปี 2563  320,000.00  บาท 
  หมวดรายไดเ้บด็เตล็ด    รับจริงปี 2561  11,142.00  บาท  
        ประมาณการปี 2562  33,500  บาท 
        ประมาณการปี 2563  20,000  บาท 
 รายไดท่ี้รัฐบาลเก็บแลว้จดัสรรใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

  หมวดภาษีจดัสรร    รับจ ริง ปี  2561  14 ,411 ,351 .73  บาท 
        ประมาณการปี 2562 12,857,000.00 บาท 
        ประมาณการปี 2563 15,707,000  บาท 
 รายไดท่ี้รัฐบาลอุดหนุนให้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

  หมวดเงินอุดหนุนทัว่ไป    รับจ ริ ง ปี  2 561   7 , 138 ,273 .00  บาท 
        ประมาณการปี 2562 8,320,000.00  บาท 
        ประมาณการปี 2563  8,534,500  บาท 

  รวมรายได้ทั้งหมด    รับจริงปี 2561  22,717,146.51  บาท 
        ประมาณการปี 2562 22,300,000.00 บาท 
        ประมาณการปี 2563 25,000,000.00 บาท 

รายจ่าย  จ่ายจากงบประมาณ 

 งบกลาง    จ่ายจริงปี 2561  3,891,809.00  บาท 
     ประมาณการปี 2562  4,680,650.00  บาท 

     ประมาณการปี 2563  4,797,350.00  บาท 

 งบบุคลากร   จ่ายจริงปี 2561   7,483,535.00  บาท 

     ประมาณการปี 2562   8,377,200.00  บาท 

     ประมาณการปี 2563   9,283,410.00  บาท 
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 งบด าเนินงาน   จ่ายจริงปี 2561    2,411,280.87  บาท 

     ประมาณการปี 2562   6,065,650.00  บาท 

     ประมาณการปี 2563   6,211,740.00  บาท 

 งบลงทุน   จ่ายจริงปี 2561       219,000.00  บาท 

     ประมาณการปี 2562   1,987,500.00  บาท 

     ประมาณการปี 2563   3,578,500.00  บาท  

 งบเงินอุดหนุน   จ่ายจริงปี 2561    1,076,400.00  บาท 

     ประมาณการปี 2562   1,189,000.00  บาท 

     ประมาณการปี 2563   1,129,000.00  บาท 

 รวมจ่ายจากงบประมาณ  จ่ายจริงปี 2561             15,082,024.87  บาท 

     ประมาณการปี 2562     22,300,000.00  บาท 

     ประมาณการปี 2563     25,000,000.00  บาท 
ส่วนท่ี 2   บนัทึกหลกัการและเหตุผล ประกอบร่างขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ.2563  

  ดา้นบริหารทัว่ไป   
   แผนงานบริหารงานทัว่ไป    10,206,350  บาท 
   แผนงานรักษาความสงบภายใน       207,100  บาท 
 ดา้นบริการชุมชนและสังคม 

   แผนงานการศึกษา       2,014,560  บาท 
   แผนงานสาธารณสุข         235,800  บาท 
   แผนงานสังคมสงเคราะห์          12,000  บาท 

   แผนงานเคหะและชุมชน       2,659,940  บาท 

   แผนงานสร้างความเขม็แขง็ของชุมชน       371,500  บาท 

   แผนงานการศาสนาวฒันธรรม และนนัทนาการ        640,100  บาท
   ดา้นการเศรษฐกิจ 
   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา      3,783,000  บาท 
   แผนงานการเกษตร          72,300  บาท 

  ดา้นการด าเนินงานอ่ืน 

   แผนงานงบกลาง         4,797,350  บาท 

      งบประมาณรายจ่ายทั้งส้ิน  25,000,000  บาท 
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 ส าหรับรายละเอียดของงบประมาณรายจ่ายในแต่ละแผนงาน  ขอให้ท่านสมาชิกดูตามร่างขอ้บญัญติั
งบประมาณรายจ่าย 2563  ท่ีไดส้ั่งใหท้่านประธานแลว้  ผมขอแถลงใหท้ราบเพียงเท่าน้ี 

ประธาน - ในการพิจารณาร่างขอ้บญัญติังบประมาณ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ให้พิจารณาเป็นสามวาระ คือ เม่ือผูบ้ริหารแถลงร่างขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่ายแลว้  ในวาระแรกสภาตอ้ง
พิจารณาวา่จะรับหลกัการหรือไม่  ซ่ึงในวาระน้ีสมาชิกอภิปรายได ้ส าหรับวาระท่ีสอง  อยูใ่นขั้นตอนของแปร
ญตัติจะเป็นการพิจารณาเรียงตามล าดบัขอ้เฉพาะท่ีมีการแปรญตัติ ส่วนวาระสามเป็นการพิจารณาวา่จะเห็นชอบ
ใหต้ราเป็นขอ้บญัญติัหรือไม ่ ท่ีผมช้ีแจงมานั้น มีท่านใดจะสอบถามหรือไม่ ถา้มีขอเชิญสอบถามได ้

ทีป่ระชุม - ไม่มีสมาชิกสอบถาม 
ประธาน - ก่อนท่ีท่านสมาชิกจะพิจารณาร่างขอ้บญัญติังบประมาณอยา่งละเอียด  ผมจะ

ขอพกัการประชุมไวก่้อนเน่ืองจากขณะน้ีเป็นเวลาเท่ียงแลว้  ขอเชิญทุกท่านรับประทานอาหารกลางวนัอบต.จดั
มาก่อนแลว้ กลบัมาประชุมต่อในเวลา  13.30  น. 

  พกัการประชุม เวลา  12.10  น. 
  เร่ิมประชุม เวลา  13.40  น. 
ประธาน - เม่ือสมาชิกมาพร้อมกนัแลว้  ผมขอด าเนินการประชุมต่อจากช่วงเช้า  ซ่ึงอยู่

ในขั้นการพิจารณารับหลกัการ  ผมขอให้ท่านสมาชิกตรวจดูร่างขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่ายท่ีทางผูบ้ริหารได้
แถลงมาอีกคร้ังอย่างละเอียด  วา่การจดัท าร่างงบประมาณน้ีถูกตอ้งตามระเบียบ กฎหมาย หรือ ขอ้สั่งการของ
ทางราชการหรือไม่  เพื่อท่ีสภาจะไดพ้ิจารณาจะรับหลกัการหรือไม่ 

ทีป่ระชุม - (สมาชิกสภาพิจารณาร่าง 20 นาที) 
ประธาน - สมาชิกพิจารณาใช้เวลาอันสมควรแล้ว  ผมจะขอถามว่าจะมีสมาชิกจะ

อภิปรายหรือซกัถามเพิ่มเติมในร่างขอ้บญัญติั หรือไม่ 
ทีป่ระชุม - ไม่มีสมาชิกอภิปรายหรือซกัถาม 
ประธาน - เม่ือไม่มีสมาชิกอภิปรายหรือซกัถาม ดงันั้น ผมขอถามมติท่ีประชุมวา่ ท่านใด

เห็นควรรับหลกัการแห่งร่างขอ้บญัญติัฉบบัน้ี กรุณายกมือ 
ทีป่ระชุม - มีสมาชิกยกมือ  7  คน คือ  นายสหภาพ  กะเปราะนอ้ย , นายสมร  ทองตนั , 

นายวชิยั  ทองตนั , นายไพรวลัย ์ ค  ้านคร , นายศรัทธา  เจือหอม , นายบุญช่วย  ทรัพยท์วี และนายวรเดช  เสริม
ทรัพย ์  

ประธาน - สรุปว่าท่ีประชุมมีมติรับหลกัการ ในวาระแรกเป็นเอกฉนัท ์ต่อไปในวาระท่ี
สองน้ี อยู่ในขั้นแปรญตัติ ซ่ึงสภาจะตอ้งลงมติใน 3 ประเด็น คือ ประเด็นแรก จะตั้งคณะกรรมการแปรญตัติ 
จ  านวนเท่าใด  ตามระเบียบก าหนดไว ้3 ถึง 7 คน  ประเด็นท่ีสอง เลือกคณะกรรมการแปรญตัติจากสมาชิกสภา 
อบต. ประเด็นท่ีสาม  ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญตัติผมขอให้ท่านสมาชิก เสนอจ านวนคณะกรรมการแปร
ญตัติวา่จะมีก่ีคนขอเชิญเสนอ 

ไพรวลัย์  - ผมขอเสนอ  3  คน 
ประธาน - ขอผูรั้บรอง 
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ทีป่ระชุม - มีผูรั้บรอง  2  คน คือ นายศรัทธา  เจือหอม และนายวรเดช  เสริมทรัพย ์
ประธาน - มีท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ ถา้ไม่มี ผมขอถามมติท่ีประชุมวา่ท่านใดเห็นควร

ใหค้ณะกรรมการแปรญตัติ มีจ านวน  3  คน  กรุณายกมือ 
ทีป่ระชุม - มีสมาชิกยกมือ  7  คน คือ  นายสหภาพ  กะเปราะนอ้ย , นายสมร  ทองตนั , 

นายวชิยั  ทองตนั , นายไพรวลัย ์ ค  ้านคร , นายศรัทธา  เจือหอม , นายบุญช่วย  ทรัพยท์วี และนายวรเดช  เสริม
ทรัพย ์  

ประธาน - สรุปวา่ท่ีประชุม มีมติใหค้ณะกรรมการแปรญตัติ มีจ  านวน  3  คน 
ประธาน - ประเด็นท่ีสอง  การเลือกคณะกรรมการแปรญตัติ ขอให้สมาชิกเสนอช่ือ

กรรมการ คนท่ีหน่ึง 
ศรัทธา  - ผมขอเสนอนายบุญช่วย  ทรัพยท์ว ี
ประธาน - ขอผูรั้บรอง 
ทีป่ระชุม - มีผูรั้บรอง  2  คน คือ นายวรเดช  เสริมทรัพย ์ และนายไพรวลัย ์ ค  ้านคร 
ประธาน - มีสมาชิกจะเสนอช่ือกรรมการ คนท่ีหน่ึงอีกหรือไม่  ถา้ไม่มี ขอเชิญสมาชิก

เสนอช่ือ กรรมการคนท่ีสอง 
บุญช่วย  - ผมขอเสนอนายวรเดช  เสริมทรัพย ์
ประธาน - ขอผูรั้บรอง 
ทีป่ระชุม - มีผูรั้บรอง จ านวน 2 คน คือ  นายบุญช่วย  ทรัพยท์ว ีและนายวชิยั  ทองตนั 
ประธาน - มีสมาชิกจะเสนอช่ือกรรมการคนท่ีสองท่านอ่ืนอีกหรือไม่  ถา้ไม่มี ขอเชิญ

สมาชิกเสนอช่ือ กรรมการคนท่ีสาม 
ไพรวลัย์  - ผมขอเสนอนายศรัทธา  เจือหอม 
ประธาน - ขอผูรั้บรอง 
ทีป่ระชุม - มีผูรั้บรอง  2  คน คือ นายวชิยั  ทองตนั  และนายบุญช่วย  ทรัพยท์ว ี
ประธาน - มีสมาชิกจะเสนอช่ือท่านอ่ืนเป็นกรรมการคนท่ีสามอีกหรือไม่  ถ้าไม่มี 

สรุปว่าท่ีประชุมมีมติเลือก นายบุญช่วย  ทรัพย์ทวี นายศรัทธา  เจือหอม และนายวรเดช  เสริมทรัพย์ เป็น
คณะกรรมการแปรญตัติ 

ประธาน - ส าหรับการท าหนา้ท่ีของคณะกรรมการแปรญตัติท่ีมาประชุมกนัคร้ังแรกเพื่อ
เลือกประธานและเลขานุการของคณะกรรมการแปรญัตติ นั้ น ตามระเบียบว่าด้วยข้อบังคับการประชุม 
ก าหนดให้เลขานุการสภาเป็นผูน้ดัประชุมซ่ึงเลขาฯ สภา จะท าหน้าท่ีประธานในท่ีประชุม ด าเนินการประชุม 
ดงันั้นผมขอเชิญเลขานดัประชุม 

เลขาฯสภา - ดิฉนัขอนดัประชุมคณะกรรมการแปรญตัติ ในวนัท่ี  2  สิงหาคม  2562  เวลา  
09.00 น.  ประชุมท่ีหอ้งกิจการสภา อบต. 

ประธาน - ในส่วนของระยะเวลาเสนอค าแปรญตัติ ตามระเบียบก าหนดไวว้า่ตอ้งไม่นอ้ย
กวา่  24  ชัว่โมง  ดงันั้นขอเชิญสมาชิกเสนอ 

 



-10- 
 

ไพรวลัย์  - ผมขอเสนอ 3 วนั คือ วนัท่ี  5 , 6 และ 7  สิงหาคม  และเวลารับค าขอ
ก าหนดเวลาราชการ คือ 08.30 น. ถึง  16.30  น.  ณ หอ้งกิจการสภา อบต.แหลมผกัเบ้ีย 

ประธาน - มีท่านใดจะเสนออีกหรือไม่  ถ้าไม่มี  ผมขอถามมติท่ีประชุมว่าท่านใด
เห็นชอบก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญตัติ จ  านวน  3  วนั  กรุณายกมือ 

ทีป่ระชุม - มีสมาชิกยกมือ  7  คน คือ นายสหภาพ  กะเปราะนอ้ย , นายสมร  ทองตนั , 
นายวชิยั  ทองตนั , นายไพรวลัย ์ ค  ้านคร , นายศรัทธา  เจือหอม , นายวรเดช  เสริมทรัพย ์และนายบุญช่วย  ทรัพยท์ว ี

ประธาน - สรุปวา่ท่ีประชุม มีมติเห็นชอบ ตามท่ี คุณไพรวลัย ์ ค  ้านคร เสนอ 
ประธาน - ขอใหท่ี้ประชุม ก าหนดวา่จะให้คณะกรรมการแปรญตัติ พิจารณาให้เสร็จส้ิน

เม่ือใด 
ศรัทธา  - ผมขอเสนอวนัท่ี  8  สิงหาคม  2562 
ประธาน - มีสมาชิกท่านใดจะเสนอวนัอ่ืนอีกหรือไม่  ถา้ไม่มี ผมขอถามมติท่ีประชุมว่า

ท่านใดเห็นควรให ้วนัท่ี 8  เป็นวนัสุดทา้ย ท่ีคณะกรรมการแปรญตัติ  ตอ้งพิจารณาใหเ้สร็จส้ิน  กรุณายกมือ 
ทีป่ระชุม - มีสมาชิกยกมือ  7  คน คือ นายสหภาพ  กะเปราะนอ้ย , นายสมร  ทองตนั , 

นายวชิยั  ทองตนั , นายไพรวลัย ์ ค  ้านคร , นายศรัทธา  เจือหอม , นายวรเดช  เสริมทรัพย ์และนายบุญช่วย  ทรัพยท์ว ี
ประธาน - สรุปว่าท่ีประชุมก าหนดวนัท่ี  8  สิงหาคม  2562  คณะกรรมการแปรญตัติ

ตอ้งพิจารณาใหเ้สร็จส้ิน แลว้รายงานใหท้ราบตามระเบียบ 
ประธาน - ในการพิจารณาวาระสอง และสาม  ของร่างขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ 2563  น้ี ท่ีประชุมตอ้งก าหนดวา่สภาจะเรียกประชุมอีกคร้ังเม่ือใด 
บุญช่วย  - ผมขอเสนอวนัท่ี  15  สิงหาคม  2562 
ประธาน - มีท่านใดจะเสนอเป็นวนัอ่ืนหรือไม่  ถา้ไม่มี ผมขอถามมติท่ีประชุมวา่ท่านใด

เห็นควรใหว้นัท่ี  15  สิงหาคม  2562  เป็นวนัประชุมพิจารณาวาระสองและสามของสภา กรุณายกมือ 
ทีป่ระชุม - มีสมาชิกยกมือ  7  คน คือ นายสหภาพ  กะเปราะนอ้ย , นายสมร  ทองตนั , 

นายวชิยั  ทองตนั , นายไพรวลัย ์ ค  ้านคร , นายศรัทธา  เจือหอม , นายวรเดช  เสริมทรัพย ์และนายบุญช่วย  ทรัพยท์ว ี
ประธาน - สรุปวา่ท่ีประชุม  ก าหนดวนัท่ี  15  สิงหาคม  2562 

 

ระเบียบวาระที ่6  เร่ือง อ่ืน ๆ 

ประธาน - มีท่านใดจะเสนอเร่ืองอ่ืนขอเชิญ 

หมอองค์การ - ฝากประชาสัมพนัธ์ ใหท้ราบวา่ตอนน้ีมีโรคชิคุณกุนยา ระบาดท่ีต าบลบางขุน
ไทร และต าบลบางครก เป็นโรคปวดขอ้ พาหะเกิดจากยงุลาย ตอนน้ีนอกจากยงุลายท าใหเ้กิดโรคไขเ้ลือดออกยงั
มีชิคุนกุนยา  ไขซิ้กา  เกิดจากยุงลายสวนในภาคใต ้การคมนาคมสะดวกยุงตามมาอยู่ดว้ย คนเป็นพาหะมาดว้ย  
ตอนน้ียงัควบคุมโรคไม่อยู ่อยากให้ช่วยดูลูกน ้ ายุงลาย  ทางอสม. ไดล้งพื้นท่ีดูแลอยู ่ส่วนโรคไขเ้ลือดออก ยงัมี
ระบาดอยูใ่นจงัหวดัเพชรบุรี  แต่ดีท่ีแหลมผกัเบ้ียยงัไม่ระบาด แต่ท่ีศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กของอบต.ท่ีการระบาดโรค
มือเทา้ปาก ฝากประชาสัมพนัธ์ดว้ย 
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ไพรวลัย์  - ผมมี 3 เร่ือง  1) เร่ืองถงัขยะท่ีป้อมต ารวจ  ขอบคุณท่ีทางอบต.ไปจดัเก็บขยะ
ให้หลงัจากท่ีผมไดเ้สนอปัญหาน้ีในคราวประชุมคร้ังก่อน  ส่วนตรงท่าเรือตรงวดัเก่าท่ีมีถงัขยะอบต.ไปวางไว ้
แลว้อบต.ไม่ไปเก็บขยะผมไม่ทราบวา่ อบต.ไปวางเองหรือ คนเรือไปขอไว ้ ผมอยากรู้วา่อบต.ไปลงให้เขาหรือ
เขาขอมา  2) ฝากช่างเคดว้ยท่ีรถดินสิบลอ้วิง่เขา้ไปถนนบา้นเยน็ไม่ทราบวา่เขายงัวิ่งอยูห่รือเปล่า  3) ผมทราบวา่
มีเด็ก ป.1  2 คน  ได้เดินออกมานอกโรงเรียน  ขา้มสะพานมาฝ่ังท่ีเป็นป่า ผูป้กครองเด็กอ่ืนมาเจอเขา้บอกผม  
ส่วนผูป้กครองเด็กมารับเด็ก  2  คนน้ีแต่ไม่เจอเด็ก  กระเป๋าเด็กนกัเรียนยงัอยูโ่รงเรียนเลยแต่ครูไม่ทราบ  ฝาก 
ผอ.ช่วยสอดส่องดูแลเด็กในโรงเรียนดว้ย  ผมกลวัเกิดเหตุการณ์ท่ีไม่ดี ฝากใหดู้แลเด็กใหดี้กวา่น้ี 

ผอ.ฉัตรชัย - ทางโรงเรียนขอขอบคุณ อบต.แหลมผกัเบ้ีย ท่ีไปสนบัสนุนการเรียนการสอน 
ดา้นอบรมทั้งในสถานท่ีและนอกสถานท่ี  และขอขอบคุณท่ีสนบัสนุนบุคลากรมาสอนท่ีโรงเรียน  ท าให้มีครู
สอนไดค้รบชั้น  เร่ืองท่ีสองปรับปรุงสถานท่ีทางโรงเรียนมีศาลาท่ีทางผูบ้ริหารชุดเก่าได้สร้างไวแ้ต่ยงัท าไม่
เสร็จผมไดม้าท าหลงัคาผนงัแต่ยงัเหลือพื้น  ซ่ึงเป็นปูนธรรมดา  อยากจะพฒันาปูพื้น ถา้ท่านใดมีความประสงค์
จะพฒันาหรือรู้จกัใครท่ีจะมีก าลงัทรัพย ์ ขอเชิญแจง้ความประสงคไ์ดค้รับ และเร่ืองสุดทา้ย ในเร็ว ๆ น้ีในความ
รวมของโรงเรียน เขา้ปีท่ี 3  ทางโรงเรียนไดรั้บค าแนะน าจากเขตพื้นท่ีการศึกษา  ประเมินสถานศึกษาพอเพียง  
ตน้เดือนกนัยา  อาจมีบางส่ิงบางอย่าง ท่ีทางโรงเรียนจะขอความร่วมมือ จาก อบต. บา้ง และจะไดแ้จง้มาใน
โอกาสต่อไป 

ผอ.อรรถพล - เ ม่ือต้นเดือนท่ีแล้วทางโรงเรียนจัดกิจกรรมทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา 
ขอขอบคุณทางอบต. ท่ีสนบัสนุนกิจกรรมพร้อมโครงการต่าง ๆ ขณะน้ีเงินท่ีไดม้าท าไปปรับปรุงอาคารอนุบาล
อยู ่ ขออนุญาตสอบถามเร่ืองเด็กไม่ทราบวา่ก่ีโมงท่ีเจอ 

ไพรวลัย์  - บ่ายสามโมง 
ผอ.อรรถพล - ขอขอบคุณท่านสมาชิก และขอฝากช่วยเป็นหูเป็นตาดว้ยครับ ทางโรงเรียนจะ

ได ้ระวงัใหดี้ข้ึน 

กนกพร  - จะขอแจง้คดัเลือกแม่ตวัอยา่งระดบัต าบล  12  สิงหาคม  2562  เป็นวนัแม่ของ
ชาติอ าเภอก าหนดจดังาน  12  สิงหาคม  และมีการมอบเกียรติบตัร แก่แม่ดีเด่น  ซ่ึงจะตอ้งมีการคดัเลือก ขอให้
ส่งรายช่ือ ภายในวนัท่ี  7  สิงหาคม  2562  คดัเลือกต าบลละ  1  คน 

ไพรวลัย์  - ฝากฝ่ายบริหารช่วยดูแลเร่ืองหมาตรงสะพานวดัสมุทรธาราม  ทางผูบ้ริหารจะ
มีวธีิแกไ้ขอยา่งไรบา้ง  ตอนน้ีวิง่ไล่กวดคนข่ีรถเคร่ือง  ตอนกลางคืนเยอะมาก นอนบนสะพาน 

อชัรา  - วนัท่ี  24  พฤศจิกายน  2562  ราชวิทยาลยัจุฬาภรณ์ จดักิจกรรมวิ่งหยุดโรค  
10  จงัหวดั  ทัว่ไทย  หน่ึงในน้ีมีจงัหวดัเพชรบุรีดว้ย  หารายไดจ้ดัซ้ือเคร่ืองกระตุกหวัใจ ให้โรงพยาบาลและรพ.
สต.ของจงัหวดัเพชรบุรี  พื้นท่ีจดักิจกรรมคือจุดเร่ิมสตาร์ท  คือ จุดชมวิวทรายเม็ดแรก ถึงฟาร์มทะเลตวัอย่าง
บางแกว้  ในช่วงน้ีเปิดรับสมคัรทางเวบ็ไซด ์ มีระยะทาง  2  กม.  5  กม.  10  กม.  และ  21  กม. 

นายก  - ขอเสริมโครงการน้ีฝากสมาชิก ในฐานะเจ้าบา้นช่วยดูเร่ืองท่ีจอดรถ หรือ
อ านวยความสะดวกในเร่ืองอ่ืน ๆ ดว้ยท่ีจอดรถ  ดูไวท่ี้โรงเรียนวดัสมุทรโคดม และทางเขา้ดอนตาโขน  แลว้เอา
รถโครงการแหลมผกัเบ้ียวิง่รับส่งนกักีฬา 
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ครูชรินทพิย์ - กศน.อ าเภอบา้นแหลม ร่วมกบั กกต.จงัหวดัเพชรบุรี  คณะกรรมการ ศสปชต. 
คณะกรรมการจะมีผู ้ใหญ่สมหมายเป็นประธาน  มีผู ้ใหญ่อัจฉรี  เป็นรองประธาน  มีผู ้ช่วยนิดหน่อย  
ประชาสัมพนัธ์  ครูมุกเป็นเลขา  กรรมการมีทั้งหมด  10  คน  วนัน้ีมาท ากิจกรรม หมู่บา้นไม่ขายเสียง เป้าหมาย 
หมู่ 3 มารณรงคแ์ละใหค้วามรู้ประชาธิปไตย ความรู้การเลือกตั้งสมาชิกอบต.  ซ่ึงจะหมดวาระ  31  ธนัวาคม ปีน้ี 
และเลือกตั้งภายใน  60  วนั 

พรอนันต์ - ท่ีดินท่ีหมู่ 1  ท่ีเสนอเขา้แผนมา เวลาผมไปส ารวจเกิดปัญหาทะเลาะกนัของ
ชาวบา้น  ในระวางก าหนดเป็นทางสาธารณประโยชน์  แต่ไม่ทราบวา่กวา้งก่ีเมตรตอ้งรังวดัสอบเขตก่อน  ฝาก
ไวว้า่ก่อนจะเอาโครงการเขา้แผน ตอ้งรังวดัใหช้ดัเจนก่อน 

ผู้ใหญ่สมหมาย - ผมเคยแจง้เร่ืองห้องน ้ าศาลาหมู่บา้นดอนสบายท่ีเป็นของอบต.สร้างไวฝ้้าพงั
ลงมา ไม่ทราบวา่ทางหมู่บา้นจะสามารถซ่อมแซมเองไดไ้หม  ผมเคยแจง้ดอนไวไ้ม่เห็นทางอบต.มาท า 

พรอนันต์ - ผมไม่ทราบเร่ืองน้ี 

เช่นดาว  - ดิฉนัก็ไม่ทราบ 

นายก  - ผมไม่ทราบ  ถ้ามีเร่ืองอะไรอีกแจง้เป็นหนังสือ หรือแจง้มาท่ีผม และกรณี
เร่ืองสาธารณภยั  ขอฝากคนท่ีซ่อมก่อน ใบเสร็จตอ้งระบุชัดเจนว่าซ้ือจากร้านไหน ใครเป็นผูซ้ื้อ ซ้ือราคา
เท่าไหร่ และถ่ายรูปไวด้ว้ย เด๋ียวจะมีปัญหาการเบิกจ่ายภายหลงักบัอบต. 

ดต.สมพร - น ้าท่วมตูส้ายตรวจ หลงัจากกระเบ้ืองแตก ทางอบต.จะช่วยเหลือไดไ้หม 

นายก  - ตู้สายตรวจไม่ใช่ทรัพย์สินทางอบต. และไม่ใช่บ้านเรือน อบต.จะเอา
งบประมาณไปซ่อมไม่ได ้ ท่ีดินตรงนั้น เจา้ของเขาไม่ไดใ้ห้เลย  เขาให้ท่ีดินอีกทีหน่ึง  ถา้สร้างใหม่แล้วทาง
ต ารวจจะมาอยูก่็ได ้ แต่ตอ้งเช็ดอีกทีวา่ท่ีดินท่ีเขาใหช้ดัเจนแค่ไหน 

อชัรา  - ตอนน้ีบุคลากรของอบต.มีการลาออกไป  2  คน  คือ นายนิธิโรจน์ หรืออัน๋
และครูพรนชัชา  หรือครูมา้ย  มีผลเม่ือวานน้ี  ทางศูนยเ์ด็กตอนน้ีอบต.จา้งเหมาครูดูแลเด็กมา  2  คน  และจะ
สรรหาแทนต าแหน่งครูมา้ยต่อไป 

สมร  - ขอปรึกษาเปลือกหอยตรงท่าเรือ ตอนน้ีมีมากลน้มาขอบถนน จะท าอยา่งไรดี  
แลว้เร่ืองซ่อมแซมถนน ทางอบต.จะซ่อมแซมตรงท่าเรือไหม 

พรอนันต์ - อบต.ไดท้  าสัญญาจา้งแลว้  ตอนน้ีผูรั้บเหมาโดนปรับอยู่ มาซ่อมราดยางแลว้  
รอซ่อมกลบหลุมบ่ออยู ่

ไพรวลัย์  - ซอยทางเขา้บา้นผม จะเร่ิมด าเนินการเม่ือไหร่ 
พรอนันต์ - ท่ีชา้เพราะตอ้งจา้งวิศวกรมาเขียนแบบและรับรอง  เขาเพิ่งรับรองมากเม่ือ  8  

กรกฎาคม  และอบต.ตอ้งก าหนดคณะกรรมการก าหนดราคากลางพิจารณาก่อนมีหลายขั้นตอนเลยล่าชา้ 
ผู้ช่วยนคร - เร่ืองปัญหาหมาจรจดัในพื้นท่ีมากเหลือเกิน อบต.จดัการไม่ไดเ้หรอครับ 
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นายก  - การจดัการหมา มีกฎหมายคุม้ครองอยู่ ท  าได้แค่ดูแลท าหมนัฉีดวคัซีนพิษ
สุนขับา้ให ้

ประธาน - มีท่านใดจะเสนอเร่ืองอ่ืนอีกหรือไม่  ถา้ไม่มี ผมขอปิดประชุม 
   ปิดประชุมเวลา  16.00  น. 
 
 

          นางสาวเช่นดาว  นพศรี 
                      (นางสาวเช่นดาว  นพศรี) 

เลขาฯ / ผูจ้ดรายงานการประชุม 

 
 

               นายสหภาพ  กะเปราะนอ้ย 
   ( นายสหภาพ  กะเปราะนอ้ย ) 

                                                     ประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลแหลมผกัเบ้ีย 
 

 

 

       นายศรัทธา  เจือหอม     นายสุพร  พุกพนั   นายบุญช่วย  ทรัพยท์วี 
      (นายศรัทธา  เจือหอม)   (นายสุพร  พุกพนั)  (นายบุญช่วย  ทรัพยท์ว)ี 
  ประธานคณะกรรมการตรวจฯ          กรรมการฯ                 เลขาฯ 


